

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 8 มกราคม 2559

เรื่อง

- 1.เกษตรฯลุยนโยบายชิงเกิดคอมมาน
- 2.เลี้ยงปลานิลครบวงจรไปได้สวย สศก.แนะวางแผนระบบน้ำเข้าสู่มาตรฐาน
- 3.คอลัมน์ เศรษฐกิจเกษตร: พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 2559
- 4.'ประยุทธ์'เมิน'มีอบบาง' กษ.สั่งตรึง3กก.ร้อย ชาวสวนตะเพิด'ฉัตรชัย'
- 5.ปีกตู้อิมยางใต้ ชุมนุมเจอคดี ชาวสวนช่อดข้าว ประท้วง
- 6.รัฐบาลเดินหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็ง  
นำร่องอุ้มชาวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่
- 7.'เด็กไทยหัวใจเกษตร 13' ส่งความสุข'วันเด็ก'สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน
- 8.'เด็กไทยหัวใจเกษตร 13'ส่งความสุข'วันเด็ก'สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน
- 9.คอลัมน์ Thailand: รมว.เกษตรฯลงพื้นที่แก้ภัยแล้ง
- 10.ภาพข่าว: สู้ภัยแล้ง
- 11.ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า  
แนวหน้า  
เดลินิวส์  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
ข่าวสด  
มติชน  
บ้านเมือง  
เดลินิวส์  
new)108  
โพสต์ทูเดย์  
กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

# เกษตรฯลุยนโยบายซิงเกิลคอมมานด์ รุมมาตรการ'เกษตรอินทรีย์'

## รายงานพิเศษ

จากแผนปฏิบัติการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ได้มีแผนปฏิบัติการ มาตรการ แผนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ บูรณาการร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนดังกล่าว มี 5 มาตรการ ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อม 2) การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ 3) การรับรองมาตรฐาน 4) การพัฒนาต่อยอดการผลิต การแปรรูป ผู้การตลาด และ 5) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยการดำเนินการในเบื้องต้น จะเน้นพื้นที่จังหวัดไฮโดรให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะมีการลงนามใน MOU ร่วมกับจังหวัดในเดือนมกราคม 2559 โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ จัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อน สร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาด จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจรับรอง และอบรมเกษตรกร ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตบางส่วน เป็นต้น ซึ่งในทุกขั้นตอนจะมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาพรวมของประเทศนั้น จะมีมาตรการ และแผนงาน โครงการต่างๆ ตามแนวคิดในการปฏิบัติ คือ การเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตเดิม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จแล้วในพื้นที่ให้ขยายผลไปสู่กลุ่มใหม่

ด้าน นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการและโฆษก สศก. กล่าวเสริมถึงรายละเอียดขับเคลื่อนการพัฒนา



เกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติใน 5 มาตรการข้างต้น ว่า ในส่วนของ การเตรียมความพร้อม จะดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล การอบรมสัมมนาวิชาการแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมเกษตรกรทั้งด้านการผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์อินทรีย์ และระบบมาตรฐาน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ สศก. จะร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดการอบรมสัมมนาแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 รุ่น ให้มีความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยรุ่นแรกจะดำเนินการช่วงกลางเดือนมกราคม 2559 นี้

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 800,000  
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2559

ปีที่: 36

ฉบับที่: 12680

Col.Inch: 80.08

Ad Value: 72,072

หน้า: 13(บน)

PRValue (x3): 216,216

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: เกษตรฯลุยนโยบายเชิงไกลคอมมานด์รัฐมาตรการ'เกษตรอินทรีย์'



การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร โดยการสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ และบุคลากรเพื่อการผลิต การรับรองมาตรฐาน และเชื่อมโยงด้านการตลาด การส่งเสริมให้มีหมู่บ้านผลิตข้าวอินทรีย์ จัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จัดตั้งศูนย์ต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ จัดตั้งฟาร์มเครือข่าย พ่อ แม่พันธุ์ไก่ไข่อินทรีย์ เป็นต้น

การรับรองมาตรฐาน จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เรื่องการติดฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการตรวจรับรองการผลิตด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ สนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System : PGS (ระยะปรับเปลี่ยน PGS ในพื้นที่ ส.ป.ก.) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (ACT : IFOAM)

การพัฒนาต่อยอดการผลิต การแปรรูปสู่การตลาด โดยการรวบรวมผลผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ รวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์บริการ "สายใยออร์แกนิก" จัดตั้งและดำเนินการตลาดสีเขียวในจังหวัดต่างๆ พัฒนาเครือข่ายการตลาด รวมทั้งการฝึกอบรมการแปรรูปให้เกษตรกร

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมทราบและเข้าใจประโยชน์ในการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ รวมทั้งการจัดนิทรรศการการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันกระแสสุขภาพของคนเกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากอัตราการเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษ ปนเปื้อนมากขึ้น ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ให้คนหันมาบริโภคอาหารในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นโอกาสของภาคเกษตรในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้ผลตอบแทนสูงมีความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

# เลี้ยงปลานิลครบวงจรไปได้สวย สศก.แนะวางแผนระบบน้ำเข้าสู่มาตรฐาน

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ และโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิล แบบครบวงจร ตามแผนปรับโครงสร้าง และพัฒนาการผลิตสินค้าประมง ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลานิล ทั้งระบบ และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับสินค้า รวมทั้งแผนพัฒนาการผลิตแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต

ในการนี้ สศก. ได้ติดตามการ ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่า มีการ ดำเนินการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งด้าน การผลิตและการแปรรูป โดยมีกรอบรม เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบการรับรอง มาตรฐานฟาร์ม GAP และการ แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจน มีการ รวมกลุ่มจัดตั้งเป็น สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชลบุรี จำกัด



จริยา สุทธิไชยา

โดยเกษตรกรสามารถขายปลานิลขนาด 0.8-1 กิโลกรัม/ตัว ได้กิโลกรัมละ 50 บาท และทางกลุ่มกิจกรรมแปรรูป ยังได้ ดำเนินการแก้ปัญหาหาคาปลาที่มีขนาดเล็ก ที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยแปรรูป เป็นปลานิลแดดเดียว ขายได้ราคา 120 บาท/กิโลกรัม อีกทั้งยังเป็นการสร้าง งานให้แก่แรงงานผู้สูงอายุในหมู่บ้านให้มี รายได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงาน

ตามโครงการ พบว่า ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ในด้าน การบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากในพื้นที่ ไม่มีระบบคลองส่งน้ำและคลองสำหรับ ทิ้งน้ำ อีกทั้งบ่อเลี้ยงของเกษตรกรอยู่ ติดกัน ซึ่งเกษตรกรจะทยอยจับปลาที่ ละบ่อเพื่อนำน้ำที่สูบออกไปพักไว้บ่อ เพื่อนบ้านก่อน จึงอาจทำให้เกิดการ ระบาดของโรคผ่านทางระบบน้ำได้ และ ที่ผ่านมามี เกษตรกรจะประสบปัญหาปลา เป็นโรคร้ายในช่วงอากาศร้อนและเกิดความ เสียหาย ทำให้ผลผลิตลดลง ดังนั้น ทาง กลุ่มควรมีการวางแผนการจัดการระบบ น้ำที่ใช้เลี้ยงและน้ำทิ้งที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีคุณภาพ เหมาะสมต่อการเลี้ยง ซึ่งจะช่วยให้ปลาของ เกษตรกรมีอัตราการตายลดลง และนำไปสู่การรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP ให้ครบ ทุกแปลงในอนาคตต่อไป

## พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 2559



นางบุบผา ภู่ออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าสำนักงานได้ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (สสท.3) จังหวัดระยอง และสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด บูรณาการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2559 ขึ้น



มังคุดต่างประเทราคาดิ



ทุเรียนเพื่อการส่งออก



เงาะโรงเรียน

เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ของสินค้า 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของ

ประเทศ

ผลพยากรณ์ในปี 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า เนื้อที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 664,885 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,920 ไร่ หรือร้อยละ 0.29 โดยทุเรียนและมังคุดเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ส่วนเงาะและลองกอง เนื้อที่ให้ผลลดลง

ด้านผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 ชนิด คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคานปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจึงใจให้เกษตรกรมีการดูแลรักษาดีขึ้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ไม้ผลบางต้นไม่ติดผลหรือให้ผลน้อย ทำให้มีเวลาในการสะสมอาหาร ต้นจึงสมบูรณ์ขึ้น โดยในปี 2559 คาดว่าจะมีผลผลิตรวมประมาณ 803,203 ตัน เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2558 จำนวน 82,953 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12

สำหรับผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งคาดการณ์ว่าผลผลิตรวมของทั้ง 4 สินค้าจะเพิ่มขึ้นทุกชนิด โดยมังคุด จะเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 37 เนื่องจากปีที่แล้ว มังคุดติดผลน้อย ร่องลงมาได้แก่ ทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ส่วน เงาะ และ ลองกอง เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 เท่ากัน

ทั้งนี้ สถานการณ์การผลิตไม้ผลโดยรวมขณะนี้ พบว่า ทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงทยอยออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 42 เงาะ ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 2 มังคุด



ออกดอกแล้วประมาณร้อยละ 3 ในขณะที่ลองกองส่วนใหญ่ยังไม่ออกดอก

ซึ่งคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 อีกครั้งหนึ่ง.

# 'ประยุทธ์' เหมิน 'มือบอย่าง'

## กษ.สั่งตรึง3กก.ร้อย ชาวสวนตะเพิด'ฉัตรชัย'

ผู้จัดการรายวัน360 - "บักตู" เหมิน "มือบอย่าง" ชูออกมาเจอคำเนินคดีแน่ ยืนยันไม่ซัดเซยตามข้อเรียกร้อง เน้นเกษตรกรปลูกพืชทดแทน "บักฉัตร" ตั้ง กก.แก้ปัญหาเร่งด่วน รับราคาร่วงต่อเนื่อง ปลัดเกษตรฯได้ข้อสรุปตรึงราคา กก.ละ 33 บาท แยมใช้ กม.บังคับเอกชน "แกนนำชาวสวน" ยื่น 3 ข้อเสนอ ไล่ รว.เกษตรฯ-คุมราคาสินค้า หากยังเฉยเริ่มมาตรการกีดกัน 10 ม.ค.นี้

อ่านต่อหน้า 11

### "ประยุทธ์"

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา เตรียมออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือจากปัญหาราคายางตกต่ำว่า ถ้าออกมาก็จะถูกดำเนินคดี ที่ผ่านมารัฐบาลได้บรรเทาความเดือดร้อนในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วไร่ละ 1,500 บาท ส่วนที่ระบุว่าราคาในปัจจุบันหนไม่ไหวแล้วนั้น ชาวสวนยางต้องปรับปรุงตัวเองและช่วยตัวเอง ด้วยการปลูกพืชเสริมเหมือนที่เกษตรกรบางรายแก้ปัญหา วันนี้มีเกษตรกรปลูกยางทั้งหมด 5 ล้านไร่ และมีผลผลิตเกินความต้องการ ต้องไปดูว่าใครทำให้ปลูกมากขนาดนี้ ขณะนี้รัฐบาลได้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอยู่ทุกวันอยู่แล้วและกำลังจัดตั้งโครงการรับเบอร์ชิตีเพื่อแก้ไขทั้งระบบ แต่ไม่สามารถทำได้ในวันเดียว

"ไม่มีประโยชน์หากจะออกมาชุมนุมเคลื่อนไหเพราะรัฐบาลไม่ให้ตามที่เรียกร้องอยู่แล้ว แต่จะช่วยเหลือด้วยวิธีการที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการปฏิรูปโดยเบื้องต้นจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

#### ก.เกษตรฯ รับราคาร่วงทุกวัน

ด้าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพารา

ตกต่ำว่า ตนได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคายางที่มาจากทุกภาคส่วน มีทั้งตัวแทนเกษตรกร เอกชนรับซื้อน้ำยางข้น ยางแท่ง เพื่อมาช่วยกันแก้ไขและดูแลเรื่องราคาอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยมาตรการระยะสั้นคือเพิ่มความเข้มแข็งให้เกษตรกร ให้เงินกู้ไปปลูกพืชอื่นเป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงสัตว์ทดแทน ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามแก้ปัญหาเต็มที่ ส่วนที่เกษตรกรเรียกร้องให้ประกันราคา และให้ชดเชยราคายาง 50 บาทต่อกิโลกรัมนั้น ตนได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ปัญหา ไปดูว่าจะทำอย่างไร ทั้งราคาหน้าสวน และราคาตลาด แต่ยืนยันจากการตรวจสอบราคายางในปัจจุบัน ไม่ได้ตกต่ำถึงขั้น 4 กิโลกรัม 100 บาทแน่นอน

"ราควันนี้ยังอยู่ที่ 30-40 บาท แต่ยอมรับว่าจะตกลงทุกวัน สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องแรกคือทำอย่างไรให้ไม่ราคาตกลงทุกวันต่อเนื่อง ผมได้สั่งให้มาตรการเร่งด่วน ทำให้ราคาไม่ต่ำกว่า 35 บาท เพราะหากต่ำกว่านี้เกษตรกรจะเดือดร้อนหนักมาก" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

#### จ่อจัด กม.ตรึงราคา กก.ละ 33 บาท

ทางด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจร กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปที่จะให้ผู้ประกอบการ เอกชนตรึงราคารับซื้อผลผลิตยางไว้ไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 33 บาท รวมทั้งจะเร่งจัดทำแผนดูแลราคายางใน 3 เดือน ตั้งแต่นี้จนถึงเดือน มี.ค.นี้ก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลเปิดกรีดยาง

"หากใน 1 สัปดาห์ ราคายางยังไม่เป็นไปตามข้อตกลง อาจจะต้องใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมยาง พุทธศักราช 2542 หรือ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ มาบังคับใช้ เพื่อให้ราคายางอยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท" นายธีรภัทร กล่าว

#### ยื่น 3 ข้อเสนอขีดเส้น 10 ม.ค.

วันเดียวกัน ที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์ พระยาภิรมย์ภักดี อ.เมือง จ.ตรัง นายศักร์สุภักษ์ ศรีประศาสตร์ ตัวแทนแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จ.ตรัง กล่าวว่า จากการประชุมแกนนำสวนยางรายย่อยที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ได้ข้อสรุปข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการโดยด่วน 3 ข้อ ได้แก่ 1. ขอให้เปลี่ยน รว.เกษตรและสหกรณ์ที่สั่งขายยางให้แก่ประเทศจีน 2 แสนตัน เป็นเหตุให้

ราคายางลดลงมาจนถึงขณะนี้ 2. รัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและชาวสวนยาง และ 3. รัฐบาลต้องกำหนดโครงการให้ชาวบ้านหยุดกรีดยางพาราเพื่อให้ปริมาณน้ำยางในตลาดลดลง แต่ต้องมีมาตรการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

“หากรัฐบาลไม่ดำเนินการตามข้อเสนอ เกษตรกรชาวสวนยางได้กำหนดมาตรการจะมีการเสวนาในที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยจะเริ่มในวันที่ 10 ม.ค. นี้เป็นต้นไป จนกว่ารัฐบาลจะให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้อง อีกทั้งยังมีมาตรการต่างๆอีกมากเพื่อยกระดับความกดดัน” นายศักร์สถฤกษ์ ระบุ .





## ■ รวบรวมเกษตรกร ยันยางโหละ34บ.

ด้านพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนยางพาราตกต่ำ ระหว่างตรวจราชการ จ.พิจิตร โลกกว่าปัญหาการขาดแคลนยางพาราตกต่ำจนกระทบต่ออาชีพสวนยาง ได้มอบเงินปัจจัยการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งคนกรีดยางและเจ้าของสวนแล้ว วันนี้ได้ประชุมที่กระทรวงเกษตรฯ ถึงการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยเชื่อว่าเป็นผลมาจากราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวจุดสำคัญที่กดราคายางพาราตกลง จนการตั้งชื้อยางธรรมชาติลดลงทันทีเช่นกัน ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลทราบดี โดยแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้นได้สนับสนุนเงินทุนไปบ้างแล้ว แต่ระยะยาวจะดูแลเกษตรกรชาวสวนยาง ส่วนจะขึ้นราคาไว้ได้แค่ไหน คณะกรรมการหลายภาคส่วนกำลังพิจารณา

“เกษตรกรสวนยางพาราก็ต้องเห็นใจด้วย เพราะปลูกยางพาราอย่างเดียวยังไม่ได้ จะรอความหวังราคายางพาราขึ้นคงไม่ได้ด้วย เชื่อว่ายังเป็นปัญหาในอนาคตอีก ฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนยางต้องทำอาชีพเสริมในแปลงไร่ยางพาราของตัวเอง วันนี้รัฐบาลได้สนับสนุนแก่เกษตรกรแล้ว ปล่อยกู้ระยะ 100,000 บาท เพื่อทำอาชีพเสริม อาทิ เลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ ไม้ใจว่าเกษตรกรหลายคนได้ทำแล้ว อีกทั้งมีรายได้ดีกว่า ดังนั้นต้องเพิ่มอาชีพในสวนยาง แต่ไม่ใช่เปลี่ยนอาชีพและเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ยั่งยืน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้รัฐบาลยังสั่งกระทรวงคมนาคม รับนโยบายนำยางธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ คือ ทำถนนเร็วๆ นี้ อีกทั้งสั่งการให้ออบจ. และอบต. ผสมยางธรรมชาติ 2 หมื่นตัน เพื่อชิงปริมาณยางที่ล้นตลาด ราคายางพาราขึ้น ส่วนราคายางพาราจะไม่ต่ำกว่า 50 บาทนั้น เป็นเพียงข้อเสนอของเกษตรกร แต่ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนผู้รับชื้อยาง ทั้งนี้ยางขึ้น ยางแผ่นและยางแท่งว่าจะประชุมกันอย่างไร นอกจากนี้ต้องพิจารณาปัจจัยต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ร่วมมือกันอยู่ ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรนั้น ต้องดูก่อนแต่ยืนยันราคายางวันนี้ไม่ใช่ 4 ก.ก. 100 บาท เพราะตรวจสอบแล้ว พบว่ายางพารา ก.ก.ละ 34 บาท โดยจะพุ่งราคาไม่ให้ตกต่ำลงทุกวัน แต่ต้องหารือกันก่อน

ขณะที่รายงานจากสถาบันวิจัยยางระบุว่า ราคายางตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ ก.ก.ละ 34.05

บาท และยางแผ่นรมควัน ก.ก.ละ 34.12 บาท ปรับตัวลดลง 0.20 บาทต่อ ก.ก. และ 0.39 บาทต่อ ก.ก.

## ■ อิมกตรากายาง-โดนคุก 2 ปี

วันเดียวกัน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านยางพาราอย่างเป็นทางการแก่ไขปัญหา นายธีรภัทรกล่าวว่า เรียกประชุมกรรมการเพื่อเตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนอีก 3 เดือนข้างหน้า ก็อม.ก.-มี.ก. ที่คาดว่าผลผลิตจะออกมาอีกประมาณ 8 แสนตันถึง 1 ล้านตัน ในขณะที่ปัจจุบันราคายางพาราตกลงอย่างต่อเนื่องแบบไม่ปกติ จึงต้องร่วมมือกันหาทางสกัดไม่ให้ราคายางพาราตกลงอีก

“เกษตรกรเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 3 สมาคม คือ สมาคมผู้ผลิตยางมือยางไทย สมาคมยางพาราไทย สมาคมนำยางขึ้นไทย และกลุ่มสหกรณ์ ให้รับชื้อยางพาราจากเกษตรกรในราคาที่เป็นการสมควร ในช่วงที่ผลผลิตจะออกมามากใน 3 เดือนจากนี้ เบื้องต้นจะประเมินผลการประชุมและสรุปเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ ในเรื่องของการประชุมและการร่วมมือ เพราะนายกฯ ห่วงเรื่องนี้มาก ห่วงเกษตรกรชาวสวนยางจึงกำชับให้กระทรวงเกษตรฯ ดูแลอย่างเร่งด่วน” นายธีรภัทรกล่าว

ขณะที่นางจินตนา ชัยวรรณการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า หวังว่าผู้ประกอบการจะไม่กดราคายางพาราโดยการชื้อถูกแล้วขายแพง แต่หากราคาลดลงอีกจะถือว่าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ ดังนั้น อาจต้องใช้ไม้แข็งคือนำพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ออกมาใช้เพื่อสกัดอาการเลือดไหลของเกษตรกร โดยกฎหมายนี้มีโทษหนักถึงจำคุก 2 ปี เมื่อรัฐบาลขอความร่วมมือแล้วยังคงอีกก็อาจจะนำกฎหมายควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของกระทรวงพาณิชย์มาใช้เพื่อตัดโควตาการส่งออกของผู้ส่งออกที่กดราคารับชื้อจากเกษตรกร

## ■ สมัชชาสวนยางแนะใช้ 44

นายไพฑูรย์ วงศ์สุทธิกุล รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย กล่าวถึงกรณีภาครัฐขอให้ผู้ประกอบการชื้อยางเพื่อไม่ให้ต่ำกว่าราคาที่เป็นอยู่ว่า เรื่องนี้ต้องดูกลไกตลาดด้วย เพราะภาคเอกชนควบคุมไม่ได้ แม้แต่รัฐบาลเอง ราคา

ยางที่ขึ้นลงมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่ชื้อยางเป็นหมื่นถึงล้านตันแล้วตลาดล่วงหน้าต่างประเทศล้วนอิงกับปัจจัยราคาน้ำมันโลกและราคาดินที่ตกลง แต่ไม่ได้อิงกับปัจจัยพื้นฐานตลาดยาง การที่จะให้ภาคเอกชนเข้าไปชื้อก็ทำไม่ได้ ดังนั้น เราต้องสร้างตลาดที่ชื้อชื้อและส่งออกอย่างจริงจัง

นายไพฑูรย์กล่าวอีกว่า สำหรับราคายางในตลาดชื้อชื้อล่วงหน้าต่างประเทศก็ลงมากกว่าตลาดจริงด้วยซ้ำ ถือว่าต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทั้งตลาดโคคอมของญี่ปุ่น ตลาดเซี่ยงไฮ้ของจีน และตลาดในไทย ราคายางเทียบกันได้หมด ดังนั้น จะมาบอกว่าเอกชนชื้อชื้อโดยอิงราคาที่เขาชื้อไม่ได้ เพราะเรากำหนดราคาได้

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่า รัฐบาลต้องหาตลาดให้เกษตรกรเพื่อนำยางในสต็อกระบายออกไปแปรรูป ทั้งให้สร้างคอนกรีตหมู่บ้านละ 1 ก.ม. สร้างสนามฟุตบอล กรวย และอีกหลายอย่างก็สามารถทำได้แต่ยังไม่ดำเนินการ หากเป็นไปได้ขอเรียกร้องรัฐบาลใช้ 44 ช่วยเกษตรกรได้แน่จะเป็นเรื่องดี

## ■ 6 จว.ได้สรุป 10 ข้อช่วยเหลือ

ที่สำนักงานสภาเกษตรกร อ.เมือง จ.สงขลา ตัวแทนเกษตรกร 6 จังหวัดภาคใต้ ประมาณ 30 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และมีแนวโน้มต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนต่อการดำรงชีพอย่างมาก จึงเร่งหารือเพื่อนำเสนอของสภาเกษตรกรขึ้นต่อนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา ให้ส่งต่อไปยังรพม.เกษตรและสหกรณ์

นายชยันต์ ตั้งขไพฑูรย์ ประธานสภาเกษตรกรจ.สงขลาเปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมสภาเกษตรกรชาวสวนยาง 6 จังหวัดภาคใต้ มีพิทูลง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลและยะลา ได้ข้อสรุป 10 ประเด็นคือ ให้ประกันราคายางพารา (น้ำยางสด) ที่ ก.ก.ละ 80 บาท พักหนี้เกษตรกรชาวสวนยางและให้รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ

โครงการที่เกี่ยวข้องกับยางตามมติกรมเมื่อวันที่ 3 พ.ย.58 อย่างจริงจัง อีกทั้งรัฐบาลต้องเร่งรัดจ่ายเงินในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1,500 บาท พร้อมลดเงื่อนไขและอุปสรรคในการจ่ายเงินเพื่อให้

เกิดความรวดเร็วขึ้น

## ■ **จีไม่มีเงินให้ลูกเรียนแล้ว**

นายชนันต์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ขอให้รัฐบาลเร่งออกมาตราการช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของบุตรหลานเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ พร้อมเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้สภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างเร่งด่วน ในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเสนอแนะการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน อีกทั้งให้จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วยชาวสวนยาง บริษัทและรัฐบาลร่วมกันแก้ปัญหาทางยางพาราทั้งระบบ และประการสุดท้ายให้รัฐบาลบังคับใช้พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 การควบคุมตลาดซื้อขายยาง ผู้ค้ายาง เพื่อให้การซื้อ-ขายยางระดับท้องถิ่น นำยางสดถึงยางแผ่นรมควันอัดก้อนมีความยุติธรรมต่อเกษตรกร โดยจะให้เวลารัฐบาล 30 วันในการหาทางแก้ไข หากไม่ดำเนินการใดๆ จะมีมาตรการเคลื่อนไหวต่อไป

“เกษตรกรชาวสวนยางพาราหวังว่าจะได้รับใบอนุญาตรัฐบาล กสช. หากรัฐบาลยังไม่เคยต่อข้อเสนอจะประสานกับสภาเกษตรกรทั่วประเทศยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไป” นายชนันต์กล่าว

ด้านนายยูโซะ อาเกะ ประธานเครือข่ายสภาเกษตรกร 6 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยว่า จากปัญหาเกษตรกรที่ปลูกยางพาราได้รับผลกระทบราคายางต่ำ ตอนนี้เกษตรกรหลายอำเภอกำลังเดือดร้อนหนักจนไม่ไหวแล้ว จะซื้อข้าวกินก็ลำบาก ถ้าสุดท้ายไม่มีเงินให้ลูกเรียน จนต้องหยุดเรียนหลายพื้นที่ เนื่องจากเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรคือปลูกยาง เมื่อราคายางตกต่ำจึงส่งผลกระทบต่ออย่างเห็นได้ชัด ส่วนรัฐบาลจะแก้ปัญหาประกันราคายางหรือช่วยเหลือต้นทุนปลูกยางเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ซึ่งรัฐต้องแก้อย่างเป็นระบบและถาวรเพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบต่อราคายางอีก

## ■ **ตรึงจีเปลี่ยนตัวรวม.เกษตรฯ**

ที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ตรัง นายศรัทธกฤษ ศรีประศาสตร์ ตัวแทนแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จ.ตรัง กล่าวว่า จากการประชุมแกนนำสวนยางรายย่อยที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล โดยชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้

ต้องการให้เปลี่ยนรวม.เกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมเห็นว่า รวม.เกษตรฯ ตอนเป็นรวม.พาณิชย์ มีการนำน้ำมันปาล์ม ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มลดลงทันทีในขณะนั้น พอมาเป็นรวม.เกษตรฯ สั่งให้ขายยางให้ประเทศจีน 2 แสนตัน เป็นเหตุให้ราคายางลดลงมาจนถึงขณะนี้ชนิดเหนือความคาดหมาย

นายศรัทธกฤษกล่าวอีกว่า เหตุผลที่สั่งให้ขายยางและราคายางพาราลดลง เพราะยางพารา 2 แสนตันที่ตกลงขายให้ประเทศจีนแบบจีทูจี เป็นการขายตกลงส่งมอบในเดือนมี.ค. โดยบริษัทจากประเทศจีนตกลงว่าจะเอาราคา ณ เดือนส่งมอบ บวกให้อีก 15 บาท เพราะฉะนั้นถ้าเดือนส่งมอบในเดือนมี.ค. ราคา ก.ก.ละ 40 บาท บริษัทจะซื้อในราคา 55 บาท บริษัทที่จะซื้อของจีนทำอย่างไรจะให้เดือน ม.ค.หรือพ.ค.ต่ำสุด ดังนั้นเป้าหมายจะอยู่ในราคาก.ก.ละ 15 บาท ขณะที่ช่วงม.ค.และก.พ.ของปีก่อนๆ ยางพาราจะมีราคาแพง เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปิดกรีด แต่ม.ค.ปีนี้ยางพารากลับมีราคาลดลงเหลือ ก.ก. 20 กว่าบาท และจะลดลงเหลือ 10 กว่าบาท ด้วยเหตุผลที่บริษัทจีนต้องการซื้อขายในราคาถูก ด้วยเหตุนี้รวม.เกษตรฯ ควรพิจารณาด้วย

## ■ **ชูร่วมตัวลดอาหารประท้วง**

นายศรัทธกฤษกล่าวต่อว่า ชาวสวนยางรายย่อยภาคใต้ยังต้องการให้รัฐบาลกำหนดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นวาระประชาชน โดยด่วน เพราะไม่ว่าราคาสินค้า ราคายางพาราจะราคาสักเท่าไร แต่หากราคาสินค้าแพงชาวบ้านจะเดือดร้อน ขณะที่เงินเดือนข้าราชการขึ้น ราคาสินค้าก็ขึ้น ชาวบ้านจึงเดือดร้อน จึงขอให้รัฐบาลกำหนดควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยด่วน นอกจากนี้ต้องการให้รัฐบาล กำหนดโครงการให้ชาวบ้านยางพาราหยุดกรีดยาง และรัฐบาลต้องชดเชยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีรายได้ ไม่ใช่ชดเชยเฉยๆ แต่ให้ชดเชยเกษตรกรที่หยุดกรีดยาง จะทำให้การกรีดยางลดลง ที่บอกว่าขณะนี้ยางมีจนถึงตลาด โครงการหยุดกรีดจะทำให้ปริมาณยางลดลงและจะทำให้ชาวสวนยางมีรายได้

นายศรัทธกฤษกล่าวด้วยว่า หากรัฐบาลไม่ดำเนินการ เกษตรกรชาวสวนยางจะกำหนดมาตรการ โดยเริ่มวันที่ 10 ม.ค.เป็นต้นไป ใช้สถานที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดรวม จนกว่ารัฐบาลจะให้ความสนใจ

ต่อข้อเรียกร้อง อีกทั้งยังมีมาตรการต่างๆ อีกมาก เพื่อยกระดับความกดดัน ทั้งนี้ในส่วนของจ.ตรัง จะไม่ชุมนุม แต่จะใช้มาตรการอดอาหาร และเปิดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงรายชื่อร่วม เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสนใจ เพราะที่ผ่านมามีการยื่นหนังสือจนเหนื่อยแล้ว

## ■ **สุราษฎร์ฯ ปลูกกุดตันรบ.-กสช.**

ที่จ.สุราษฎร์ธานี นายกิตติศักดิ์ วิโรจน์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากกรที่สมาคมสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมใหญ่ที่จ.ตรัง ในวันที่ 12 ม.ค. ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาตรังนั้น สมาคมเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี จะเดินทางไปคัดค้านการประชุมดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าไม่โปร่งใส เพราะผู้จัดการประชุมต้องการให้ระบายนาง 3 แสนตันในสต็อกออกไปยังประเทศจีนที่ได้ทำสัญญากันไว้แล้ว หากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ราคายางในประเทศยิ่งตกต่ำอีก ซึ่งตนได้เสนอไปยังรัฐบาลให้นำนาง 3 แสนตันมาแปรรูปใช้ภายในประเทศแทนการส่งออก

วันเดียวกัน นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี แนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางบ้านส้อง อ.เวียงสระ โปสต์เฟซบุ๊ก ให้เตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลอย่างแตกหักที่ 1/2559 (7 ม.ค.2559) เรื่องเตรียมเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาลอย่างแตกหัก โดยทำจดหมายเปิดผนึกถึงเกษตรกรชาวสวนยางว่า ตามที่แนวร่วมเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านส้องและพันธมิตร จ.สุราษฎร์ธานี เปิดประเด็นเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและกสช. เพื่อให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ แต่ปรากฏว่ารัฐบาลทำหน้าที่ล้มเหลวและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ชำยังทำร้ายพี่น้องด้วยการเมินเฉยและข่มเหงด้วยการบีบกดดันยางพารา โดยอ้างว่ายางพารามีจำนวนมากจนล้นตลาด และสร้างภาระหนี้โดยการสนับสนุนให้กู้ยืมและสนับสนุนเงินอุดหนุนเสมือนการให้ปลา แต่ไม่ให้กินเบ็ด

จึงขอใช้สื่อนี้ปลูกและเรียกร้องพี่น้องให้ออกมากดดันรัฐบาลอย่างแตกหัก โดยให้ยึดถือว่ากล้าดีกว่ากลัว ซึ่งแนวร่วมฯ จะกำหนดทิศทาง พร้อมจะจับผิดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่จะตามมาจากการเคลื่อนไหว จึงขอให้กระจายข่าวและติดตามความเคลื่อนไหว

# รัฐบาลเดินหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็ง นวัตกรรมข้าวสวนยาง 1,500 บาท/ไร่

**พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี** เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ณ โรงเรียนบ้านหนองเรียน ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โดยวันนี้ การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำร่องจ่ายเงินจริงผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้ถึงมือพี่น้องชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ รวมจำนวน 6,069 ราย ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง 3,156 ราย และคนกรีดยาง 2,913 ราย

**พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** กล่าวว่า โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง กำหนดเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

ผู้มีเอกสารสิทธิ์ 1 ครัวเรือนต่อ 1 ลิทรี ประกอบด้วย เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง และคนกรีดยาง ช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557/2558 จำนวน 8.5 แสนครัวเรือน ส่วนคนกรีดยางต้องเป็นผู้กรีดยางให้แก่เจ้าของสวนยางที่เข้าร่วมโครงการซึ่งต้องขึ้นทะเบียนคนกรีดยางกับ กยท. ด้วย

“ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จะได้รับเงินสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน โดยแบ่งจ่ายให้เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยาง 900 บาทต่อไร่ เป็นเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 700 บาทต่อไร่และเงินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 200 บาทต่อไร่ และจ่ายให้คนกรีดยาง 600 บาทต่อไร่ เพื่อช่วย

ค่าครองชีพ” **พลเอกฉัตรชัย** กล่าว

ด้าน **นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย** กล่าวย้ำไปยังเกษตรกรชาวสวนยางว่า ขณะนี้ กยท. ได้ติดประกาศรายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง/ผู้เช่าสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ เป็นรายหมู่บ้าน จึงขอให้เกษตรกรตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และรีบแจ้งเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการยางแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางและผู้กรีดยางทั่วประเทศ จำนวนเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท ให้ถึงมือพี่น้องชาวสวนยาง ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ทั้งหมด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 นี้ และขอเตือนเกษตรกรชาวสวนยางอย่าแจ้งสวมสิทธิ์เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ จะมีความผิดร้ายแรง ต้องรับโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

## ‘เด็กไทยหัวใจเกษตร 13’ ส่งความสุข ‘วันเด็ก’ สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน

“เด็ก” คือ อนาคตของชาติ ประโยคคำพูดดังกล่าว เชื่อว่า เราทุกคนต่างคุ้นหูกันดี และเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ เพราะหากบ้านเมืองไหนขาดซึ่งคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อการพัฒนา ก็ยากที่บ้านเมืองนั้นจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ การพัฒนาความรู้ สติปัญญา ปลูกฝังสิ่งดี ๆ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กทุกคน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกคนไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด

พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เนื่องจากต้องเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้กับประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ และการสร้างทัศนคติที่ดี นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่อาชีพเกษตรกรกรรม เป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ทำให้เรามีอาหารบริโภคอย่างอุดมสมบูรณ์ และยังสามารถส่งออกผลผลิตไปหล่อเลี้ยงเป็นอาหารให้กับชาวโลก จนประเทศไทยก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรลำดับต้นๆ รวมทั้งถูกขนานนามว่าเป็น “ครัวของโลก” อาชีพเกษตรกรจึงเป็นอาชีพที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าอาชีพอื่น

ดังนั้นเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กภายใต้ชื่อ “เด็กไทยหัวใจเกษตร” เพื่อส่งมอบความสุขและองค์ความรู้ด้านการเกษตรกรรมให้แก่เด็กๆ อย่างเป็นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 โดยในปีนี้เป็นที่ 13 ของการจัดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมกิจกรรม “เด็กไทยหัวใจเกษตร 13” ในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 9 มกราคม ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (ติดตลาดไท) ถนนวิภาวดี-รังสิต



อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบความสุขเด็กไทยหัวใจเกษตร13”

“การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อมอบความสุข องค์ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการเกษตรแก่เด็กๆ แล้ว ยังสอดคล้องกับนโยบายที่ผมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยเป็นยุวเกษตรกร หรือ Young Smart Farmer เพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทยในอนาคต”

รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว พร้อมกับย้ำว่า วันเด็กแห่งชาติในปีนี้อะไรขอให้ได้เด็กทุกคนนำคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559 ที่ว่า “เด็กดี หมดหนี้ หมดราย เรียนรู้ สู้อาคต” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปเป็นข้อคิดและข้อปฏิบัติประจำตัว เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตนเองต่อไป รวมทั้งขอฝากถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ทุกคน ต้องช่วยกันชี้แนะให้การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และกล่อมเกล่าจิตใจลูกๆ หลานๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา เป็นผู้มีทั้งความรู้และคุณธรรม ความเฉลียวฉลาด ความแจ่มใสเบิกบาน เป็นอนาคตที่มีคุณภาพของสังคม นำความมั่นคงมาสู่ประเทศต่อไป

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กภายใต้ชื่องาน “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ที่ผ่านมามีความสนใจจากเด็กๆ เยาวชน ยุวเกษตรกร และผู้ปกครอง มาร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000-70,000 คน โดยในปีนี้เป็นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ 13 ปีของการจัดงาน โดยรูปแบบงานจะ

# บ้านเมือง

Ban Muang  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4426

Col.Inch: 79.04

Ad Value: 71,136

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 213,408

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เด็กไทยหัวใจเกษตร 13' ส่งความสุข'วันเด็ก'สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน



มุ่งเน้นการสร้างความสุข สนุกสนาน รื่นเริง แต่แฝงด้วยสาระความรู้ด้านการเกษตร ผ่านกระบวนการเล่นและนิทรรศการรูปแบบต่างๆ ที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นการเสริมสร้างทักษะและปลูกฝังคุณค่าอาชีพเกษตรกรรมทางอ้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้และความรู้สึกดีๆ ต่อการเกษตรตั้งแต่เยาว์วัย รวมทั้งให้ตระหนักรู้ถึงบทบาท ภารกิจ และผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ “วันเด็กเป็นวันของเด็กๆ เป็นวันที่มีความหมายต่อความนึกคิดของเด็กอย่างที่เราเคยคาดไม่ถึง ดังนั้นทุกหน่วยงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ทุกคนที่มาร่วมกันอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดเตรียมองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการแสดง การเล่นเกม การละเล่นทางวัฒนธรรมและบันเทิง รวมทั้งจัดอาหาร เครื่องดื่มและของรางวัลสนับสนุนให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน จนเรียกได้ว่าเด็กๆ จะได้รับทั้งความสุข สนุกสนาน กินอิ่ม และมีของติดมือกลับบ้านทุกคนแน่นอน”

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า ในงานเด็กไทยหัวใจเกษตร เด็กๆ ทุกคนจะได้สัมผัสกับสารพัดอาหารและเครื่องดื่มจาก 18 หน่วยงานที่ช่วยกันจัดหามาเตรียมไว้ตั้งแต่เช้าตรู่เช่นทุกปี ส่วนการบันเทิงมีทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปิน Copy Show มกยากล การละเล่นต่างๆ ขณะที่ยังมีส่วนของของเล่นทั้งชิงช้าสวรรค์ รถไฟเล็ก บ้านลมสไลเดอร์ สปริงบอร์ด สุดสนุก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญ คือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เด็กไทยหัวใจเกษตร 13” ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จะทำการจับรางวัลเครื่องบินบังคับวิทยุ รถยนต์บังคับวิทยุ รถจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา และของเล่นอื่นๆ ให้แก่เด็กๆ ที่เดินทางมาร่วมตั้งแต่พิธีเปิดอีกด้วย

ดังนั้นจึงอยากขอเชิญชวนพ่อ แม่ และผู้ปกครอง อย่าพลาดในการพาบุตรหลานมาเที่ยวงาน “เด็กไทยหัวใจเกษตร 13” ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (ติดตลาดไท) ถนนวิภาวดีรังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 15.00 น. เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้ ประสบการณ์ สร้างความสุข สนุกสนาน และความทรงจำที่ดีๆ ของชีวิตให้กับเด็กๆ ทุกคน เพราะการให้ความสำคัญกับเด็กๆ การปลูกฝังให้เป็นคนดี ด้วยการนำเสนอแต่สิ่งดีๆ ตั้งแต่เด็ก ย่อมทำให้พวกเขารักที่จะเรียนรู้ และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดดีและทำดีในอนาคตได้อย่างแน่นอน

กนกเกษตร/รายงาน



พลเอกฉัตรชัย สอนเกษตรฯ

## 'เด็กไทยหัวใจเกษตร 13'

# ส่งความสุข'วันเด็ก'สร้างการเรียนรู้สู่เยาวชน



เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เนื่องจากต้องเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาต่าง ๆ ให้กับประเทศ จึงต้องให้ความสำคัญอย่างต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งด้านสติปัญญา ความรู้ และการสร้างทัศนคติที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วหน้า ตั้งคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559 ที่ว่า **"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"** ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องใน **"วันเด็กแห่งชาติ"** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 ของการจัดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมกิจกรรม **"เด็กไทยหัวใจเกษตร 13"** ในเสาร์ที่ 9 มกราคม ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (ติดตลาดไท)

ถนนวิภาวดีรังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิด **"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบความสุขเด็กไทยหัวใจเกษตร 13"** "สำหรับการจัดงานครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนให้เยาวชนไทยเป็น **ยุวเกษตรกร** หรือ **Young Smart Farmer** เพื่อเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรไทยในอนาคต จึงอยากขอให้เด็กทุกคนนำคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559 ของนายกรัฐมนตรี ไปเป็นข้อคิดและข้อปฏิบัติประจำตัว เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตนเองต่อไป

ด้านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ารูปแบบการจัดงาน จะมุ่งเน้นการสร้างความสุขสนุกสนานรื่นเริง แต่แฝงด้วยสาระความรู้ด้านการเกษตรผ่านกระบวนการการเล่นและนิทรรศการรูปแบบ



ต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นการเสริมสร้างทักษะและ **ปลูกฝังคุณค่าอาชีพเกษตรกรรมทางอ้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย** เพื่อให้เกิดการรับรู้และความรู้สึกดี ๆ ต่อการเกษตรตั้งแต่เยาว์วัย รวมทั้งให้ตระหนักถึงบทบาทภารกิจ และผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีในการ

### พัฒนาการเกษตรของประเทศ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว  
ต่อว่า ในงานเด็ก ๆ ทุกคนจะได้สัมผัสกับอาหาร  
และเครื่องดื่มจาก 18 หน่วยงานที่จัดเตรียมไว้ตั้งแต่  
เช้า ส่วนการบันเทิงมีทั้งคอนเสิร์ตจากศิลปิน Copy  
Show มายากล การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งข้าหลวง  
รถไฟเล็ก บ้านลมสไลเดอร์ สปริงบอร์ด ฯลฯ โดย  
**พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์**  
ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานตั้งแต่  
เวลา 08.30 น. โดยจะทำการจับรางวัลเครื่องบิน

บังคับวิทยุ รถยนต์บังคับวิทยุ  
รถจักรยาน อุปกรณ์การกีฬา  
และของเล่นอื่น ๆ ให้แก่  
เด็ก ๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วม  
ตั้งแต่พิธีเปิดอีกด้วย

ดังนั้นจึงอยากขอเชิญชวนพ่อ แม่ และ  
ผู้ปกครอง พานบุตรหลานมาเที่ยวงาน “เด็กไทย  
หัวใจเกษตร 13” ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  
ปทุมธานี (ติดตลาดไท) ถนนวิภาวดีรังสิต  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 9  
มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึง 15.00 น.  
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรู้  
ประสบการณ์ สร้างความสุข สนุกสนาน และ  
ความทรงจำที่ดี ๆ ของชีวิตให้กับเด็ก ๆ ทุกคน.





## Thailand



รmw.เกษตรฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งที่พิษณุโลก เร่งรัดทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา ด้านกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ใน 4 เขื่อนหลัก เหลือน้ำเพียงร้อยละ 21

ที่ อบต.บ้านม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง และติดตามความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน

โดยช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภาคราชการเกษตรประสบวิกฤตฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับการทำนาปรังของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือรวม 385,937 ครัวเรือน

ส่วนสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน เมื่อวานนี้ กรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ ที่สำรวจล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคมที่ผ่านมา พบว่า 4 เขื่อนหลัก เหลือน้ำใช้การได้รวม 3,788 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 21 และตามแผนจะต้องระบายน้ำออก เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ ใช้สำหรับการเกษตรวันละ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร



## สู้ภัยแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 เพื่อส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยส่งมอบพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรที่ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 200 ครัวเรือน โดยปีนี้คาดว่าจะเผชิญภัยแล้งรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/ไฟก๊ส

วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2559

ปีที่: 29

ฉบับที่: 9969

Col.Inch: 12.63

Ad Value: 30,312

ภาพข่าว: ช่วยเกษตรกร

หน้า: 16(ล่าง)

PRValue (x3): 90,936

คลิป: [คลิก](#)



ช่วยเกษตรกร : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยม  
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ที่ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก